



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร ๐๗๓-๔๙๔๐๖๔

ที่ ปน ๑๑๓๓/๗๑

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในข้อ MOIT ๒๒ หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเป็นจริยธรรมสากลที่พึงปฏิบัติในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ ต่อไป

(นางสาวไซเฟีย หะแหว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ อนุญาต

(นายมะยาก็ สะมะแอ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร ๐๗๓-๔๙๔๐๖๔

ที่ ปน ๑๑๓๒/๖๑

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในข้อ MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเป็นจริยธรรมสากลที่พึงปฏิบัติในการทำงาน

ทั้งนี้ พบว่าในไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ไม่มีเหตุการณ์การล่องละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงานแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ต่อไป

(นางสาวไชเพ็ญ หะแวง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ อนุญาต

(นายมะยาก็ สะมะแอ)

สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดข้อมูล : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามรายละเอียด	
Link ภายนอก : https://sasukkapho.com/ หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ไซเพีย หะแวง (นางสาวไซเพีย หะแวง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง มะยาก็ สะมะแอ (นายมะยาก็ สะมะแอ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อิมรอน กะสุเมาะ (นายอิมรอน กะสุเมาะ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	